

(สำเนา)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมสรรพากร ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้แจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ของกรมสรรพากร (ลำดับที่ ๓๘๐ - ๓๘๙) มาสมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง
นิติกรปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนิติกร
ปฏิบัติการ ดังนี้

เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมกับ ตำแหน่ง	เลขประจำตัว สอบแข่งขัน ในบัญชีเดิม	ชื่อ - ชื่อสกุล	หมายเหตุ
๑	๓๖๓๒๐๐๕๘๒	นางสาวทักษพร ภูพรหมินทร์	
๒	๓๖๓๒๐๐๖๖๒	นางสาวกัญฉิรา วงษ์บุรี (สกุลเดิม ภัทรพิสิฐโชค)	
๓	๓๖๓๒๐๑๒๙๐	นางสาวสุรัญญา ตั้งปรัชญากุล	
๔	๓๖๓๒๐๑๕๙๗	นายอภิรักษ์ เกียรติกรมเลิศ	

๒. กำหนด...

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วัน และเวลา	กิจกรรม	เลข ประจำตัว เข้ารับการ ประเมินฯ	สถานที่สอบ	หมาย เหตุ
วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕	รายงานตัว ๐๘.๓๐ น. - ๐๘.๔๕ น. เริ่มประเมินฯ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. จนกว่าการ ประเมินจะแล้วเสร็จ	๑ - ๔	กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๙ สำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรม อาคารกระทรวง ยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	

โดยผู้เข้าสอบต้องแสดงเอกสารหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงก่อนการสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK ของสถานที่ตรวจ (ต้องมีใบรับรองผลการตรวจจากโรงพยาบาลหรือคลินิก) (เจ้าหน้าที่จะไม่คืนเอกสาร)

ทั้งนี้ หากผู้ใดไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมฯ ในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) วัลลภ นาคบัว

(นายวัลลภ นาคบัว)

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม

สำเนาถูกต้อง

(นางวิภารัตน์ ชัยอินทร์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ชนิษดา คัด/ทาน